

บลูไลท์ ย้ำผู้นำตลาดกระเป๋าเดินทาง ดันแบรนด์ คาจิโอนี่



บลูไลท์ ย้ำผู้นำตลาดกระเป๋าเดินทาง ดันแบรนด์ คาจิโอนี่ นวัตกรรมจากยางพาราเป็นรายแรกของโลก

บลูไลท์ ซูแบรนด์ คาจิโอนี่ ตอกย้ำความเป็นผู้นำที่ทันสมัย และใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ด้วยกระเป๋าเดินทางที่ผลิตจากเม็ดพลาสติกผสมยางพาราเป็นเจ้าแรกในโลก

นางกอบกุล ฟอนฮาร์ทมัน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท บลูไลท์ อุตสาหกรรม จำกัด เผยว่า บริษัทเป็นอยู่เบื้องหลังการผลิตกระเป๋าและอุปกรณ์เดินทางชั้นนำมายาวนานกว่า 67 ปี มีการส่งออกไปกว่า 50 ประเทศทั่วโลก โดยเลือกวัสดุที่มีคุณภาพจากบริษัท Bayer ประเทศเยอรมัน และใช้เม็ดพลาสติก Mekrolon, Polycarbonate 100% ในการผลิตกระเป๋าเดินทาง รวมถึงอุปกรณ์ล้อกระเป๋าที่ลื่นที่สุดในโลกแบรนด์ Hinomoto จากประเทศญี่ปุ่น และระบบกุญแจล็อกกระเป๋าที่ปลอดภัยระดับ Travel Sentry (TSA) จากประเทศอเมริกา เพื่อมาประกอบเป็นกระเป๋าเดินทางที่มีคุณภาพระดับสากล ภายใต้แบรนด์ คาจิโอนี่ (CAGGIONI) ล่าสุดได้มีการร่วมมือกับ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินธุรกิจปิโตรเคมีครบวงจรแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋าเดินทางจากเม็ดพลาสติกผสมยางพาราเป็นครั้งแรกของโลก (Green ABS) ด้วยคุณสมบัติที่ทนทาน รองรับแรงกระแทก และยืดหยุ่นได้มากกว่าเม็ดพลาสติกทั่วไป ที่สำคัญยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย

“แบรนด์ คาจิโอนี่ (CAGGIONI) เกิดจากการพัฒนาผลงานที่เป็นเอกลักษณ์ เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านงานดีไซน์ และเทรนด์แฟชั่นกระเป๋าเดินทางที่ทันสมัย โดยให้ความสำคัญทางด้านความแข็งแรง และน้ำหนักเบา ที่เน้นความสวยงาม มีสีสัน และคอลเลกชันที่โดดเด่น และจากการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้เราได้รับความร่วมมือจากบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์กระเป๋าเดินทางจากเม็ดพลาสติกผสมยางพารา ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมจากวัตถุดิบธรรมชาติครั้งแรกของโลก (Green ABS) แล้วยังถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมและช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง ที่ประสบกับปัญหาราคายางตกต่ำอยู่ในขณะนี้ นอกจากนี้เรายังรับผลิตสินค้าพรีเมียมและอุปกรณ์ส่งเสริมการขายที่ใช้ตามวาระต่างๆ ภายใต้แบรนด์ คาจิโอนี่ ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน สำหรับแผนการตลาดในไตรมาสสุดท้ายปีนี้ เรามีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และเว็บไซต์ รวมถึงการออกบูธจัดโปรโมชั่นพิเศษส่งท้ายปีเพื่อขยายฐานลูกค้า และสร้างการรู้จักแบรนด์ให้มากขึ้น ” นางกอบกุลกล่าว

บริษัท บลูไลท์ อุตสาหกรรม จำกัด ในอดีต คือ “ศิริศิลป์” ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2496 ในตอนนั้นถือเป็นธุรกิจเล็กๆ รับ

ผลิตกระเป๋าด้วยฝีมือที่มีความประณีตในการตัดเย็บ หรือในอดีตเรียกว่า กระเป๋าเดินทางเชียงใหม่ ซึ่งได้รับความนิยมอย่างสูงในช่วงนั้น ทำให้ธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง ต่อมาได้ขยายกิจการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพจากการใช้มือ จึงได้พัฒนาด้านเทคโนโลยี และนำเข้าเครื่องจักรมาช่วยในการผลิต จนปัจจุบันโรงงานเรามีกำลังการผลิตกระเป๋า ประมาณปีละ 500,000 ใบ ด้วยโรงงานมาตรฐานบนพื้นที่กว่า 30 ไร่ ตั้งอยู่ในจังหวัดปทุมธานี นอกจากนี้เรายังเป็นผู้นำเข้ากระเป๋าเดินทางดีไซน์ทันสมัยจากหลากหลายแบรนด์ อาทิ แบรินด์ Lulu Castagnette , Mendoza , Giogracia , IT Luggage , Deeluxe โดยมีวางจำหน่ายในเครือเซ็นทรัล และห้างโรบินสัน ทุกสาขา

สอบถามข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 02 243 5433-5

www.caggioni.com Fb : Caggioni Travel Luggage , IG : Caggioni

@@@@@@@@@@@@@@@@@@

สอบถามข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ บริษัทชุม พิวาร์ จำกัด โทร. 02-000-8499 , 081-732-7889